

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4104/TCHQ-TXNK**

Hà Nội, ngày **19** tháng **7** năm **2013**

V/v phân loại, xử lý thuế NK linh kiện,
Thuế TTĐB điều hòa không khí

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1258/HQBD-TXNK ngày 08/04/2013 của Cục Hải quan Bình Dương về việc báo cáo vướng mắc khi thực hiện công văn số 6218/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2012 về việc phân loại, xử lý thuế NK linh kiện, Thuế TTĐB điều hòa không khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ấn định thuế Công ty cổ phần điện Gree đối với tờ khai của cả 03 doanh nghiệp khác nhập khẩu linh kiện điều hòa và theo dõi Chương trình kế toán 559 quản lý nợ thuế:

a. Việc ấn định thuế Công ty cổ phần điện Gree đối với tờ khai của cả 03 doanh nghiệp khác nhập khẩu linh kiện điều hòa thực hiện như đã hướng dẫn tại Tiết b Khoản 2.1 Điểm 2 công văn 6218/TCHQ-TXNK.

b. Để theo dõi số tiền thuế cần ấn định của các tờ khai không thuộc Công ty cổ phần điện Gree nhưng được ấn định tiền thuế phải nộp vào Công ty cổ phần điện Gree, trên hệ thống KT559 có thể thực hiện như sau:

Nhập toàn bộ số tiền thuế cần ấn định của Công ty cổ phần Gree vào 01 tờ khai của Công ty và có ghi chú đầy đủ chi tiết trong nội dung diễn giải. Do khi nhập máy như trên không phân biệt được rõ từng khoản thuế phải ấn định theo từng tờ khai nên cần có các biện pháp theo dõi bổ sung.

2. Về việc thông báo cho Cục Thuế Bình Dương để ấn định thuế tiêu thụ đặc biệt đã hướng dẫn tại Điểm 2.2 công văn 6218/TCHQ-TXNK:

Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương không thực hiện ấn định thuế TTĐB Công ty cổ phần điện Gree mà chỉ thông báo cho Cục Thuế Bình Dương số tiền thuế TTĐB Công ty cổ phần điện Gree đã nộp tại khâu nhập khẩu cho cơ quan Hải

quan, để trên cơ sở đó Cục Thuế tỉnh Bình Dương sẽ xác định và thu bổ sung khoản chênh lệch thuế TTĐB Công ty cổ phần điện Gree chưa nộp đủ khi xuất bán điều hòa nguyên chiếc (nếu doanh nghiệp chưa nộp).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên; *MB*
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

**TL. TÒNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK**



Lữ Thị Nhự

Lữ Thị Nhự